

## Ang Malaking Pagmamahal ng Diyos: Ang Talinghaga ng Nawawalang Tupa at Nawawalang Pera

(Lucas 15:1-10)

Noong unang panahon, pumunta si Jesus, ang Anak ng Diyos, sa mundo upang turuan ang mga tao tungkol sa kamangha-manghang pag-ibig ng Diyos. Gustong-gusto ni Jesus na makasama ang lahat ng tao, lalo na ang mga nakakadama na sila ay naliligaw o malayo sa Diyos.

Isang araw, nakita ng ilang relihiyosong lider si Jesus na nakikipag-usap sa mga taong gumagawa ng maling mga bagay. Hindi nila maintindihan kung bakit mahalaga kay Jesus ang mga taong iyon. Sinabi nila, "Bakit ba nakikisalamuha si Jesus sa mga taong tulad nila?"

Gusto ni Jesus na ipakita sa kanila kung gaano kamahal at pinahahalagahan ng Diyos ang bawat isa. Kaya, nagkwento Siya ng dalawang talinghaga.

### Ang Talinghaga ng Nawawalang Tupa.

Sabi ni Jesus, "Isipin ninyo ang isang pastol na may 100 tupa. Inaalagaan nang mabuti ng pastol ang kanyang mga tupa. Dinadala niya sila sa berdeng damuhan, sariwang tubig, at pinoprotektahan sila mula sa mga mababangis na hayop. Araw-araw, binibilang ng pastol ang kanyang mga tupa para matiyak na ligtas ang lahat ng 100.



Ngunit isang araw, napansin niyang may kulang. Isa sa mga tupa ang nawala! Ano kaya ang gagawin ng pastol? Sasabihin ba niyang, 'Isa lang naman iyon, mayroon pa akong 99'? Hindi! Mahal na mahal ng pastol ang nawawalang tupa kaya iniwan niya ang 99 sa isang ligtas na lugar at hinanap ang nawawala.

Umakyat siya sa mga burol, naghanap sa mga palumpong, at sumigaw, 'Nasaan ka na, munting tupa?' Hindi siya tumigil hangga't hindi niya ito natagpuan.

Nang marinig niya ang 'Baa!' sa malayo, ngumiti siya at tumakbo papunta sa tupa. Binuhat niya ito, isinakay sa kanyang balikat, at dinala pauwi.

Pagbalik niya, sobrang saya niya kaya tinawag niya ang kanyang mga kaibigan at kapitbahay at sinabi, 'Magdiwang tayo! Natagpuan ko ang nawawala kong tupa!'"

### Ang Talinghaga ng Nawawalang Pera.

Pagkatapos, nagkwento si Jesus ng isa pang talinghaga. "May isang babae na may 10 pilak na barya. Napakahalaga ng mga baryang ito sa kanya, parang kayamanan. Ngunit isang araw, napansin niyang may kulang—nawala ang isa!



Sasabihin ba niyang, 'Ayos lang, may siyam pa naman ako'? Siyempre hindi! Nagsindi siya ng ilawan, winalis ang buong bahay, at maingat na hinanap sa bawat sulok hanggang sa matagpuan niya ang nawawalang barya.

Nang makita niya ito, sobrang saya niya kaya tinawag niya ang kanyang mga kaibigan at kapitbahay at sinabi, 'Magdiwang tayo! Natagpuan ko ang nawala kong barya!'"

Pagkatapos magkwento, sinabi ni Jesus, "Ganyan kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kapag may gumawa ng mali o pakiramdam nila'y malayo sila sa Diyos, hindi sila tinitigilan ng Diyos. Sa halip, hinahanap Niya sila tulad ng ginawa ng pastol at ng babae. At kapag bumalik sila sa Kanya, may malaking pagdiriwang sa langit! Punong-puno ng galak ang Diyos sa isang taong nagbalik-loob sa Kanya."

Ang Diyos ay nagmamalasakit sa bawat tao, tulad ng pag-aalaga ng pastol sa bawat isang tupa at ang babae na pinapahalagahan ang bawat barya. Walang nakakalimutan o walang hindi mahalaga sa Kanya. Kahit na ang isang tao ay gumawa ng masasamang pagpili o pakiramdam na malayo sa Diyos, hindi Siya sumusuko sa kanila. Sa halip, maibigin Niyang hinahanap sila at gusto Niyang bumalik sila sa Kanya.

